

UBND QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI CÓ HỌC SINH LÀ F0; F1

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	NGƯỜI/ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NGƯỜI/ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
1	<p>Tình huống phát hiện HS nghi nhiễm Covid-19</p> <p><i>CSVC: Nhà trường chuẩn bị 1 phòng y tế có đầy đủ thiết bị theo quy định; 01 phòng cách ly y tế tạm thời dành cho F0; 01 phòng dành cho F1.</i></p> <p>Tình huống: Trong quá trình học tập trên lớp, HS báo có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác nghi nhiễm Covid-19.</p> <p>Phương pháp xử lý:</p> <ul style="list-style-type: none">+ GV thông báo BGH nhà trường về việc HS có triệu chứng nghi nhiễm.+ BGH thông báo với nhân viên y tế, đưa HS xuống phòng cách ly tạm thời để được theo dõi y tế và thăm khám.+ Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho HS; có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính. Cán bộ y tế trường thông báo cho cán bộ y tế phường và CMHS để phối hợp thực hiện cách ly theo quy định.+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường vệ sinh khu vực học sinh đó tiếp xúc để khử khuẩn (lau bề mặt bằng cồn 70 độ) đồng thời xuống lớp học có bệnh nhân F0 điều tra dịch tễ để phát hiện các trường hợp F1 và hướng dẫn gia đình HS cách ly theo quy định.	Nhà trường Giáo viên Y tế trường học	Y tế phường
2	<p>Khi có học sinh được phát hiện nhiễm Covid-19 tại trường</p> <p>Tình huống: Giáo viên chủ nhiệm nhận được thông tin từ CMHS thông báo HS nhiễm Covid-19; GVCN động viên học sinh và gia đình học sinh đồng thời báo cáo BGH nhà trường.</p> <p>Phương pháp xử lý:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tại lớp giáo viên chủ nhiệm tổ chức tiến hành xác định những học sinh trong lớp học có tiếp xúc gần để xác định các trường hợp F1 và đề xuất BGH, cơ quan y tế thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn mới của Liên ngành Y tế và Giáo dục Đào tạo, Thành phố.- Các trường tổng hợp báo cáo hàng ngày gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND quận.	Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ học sinh	Y tế phường

3	Quản lý, điều trị F0 tại nhà	<p>Quản lý, điều trị tại nhà theo Quyết định số 250/QĐ-BYT.</p> <p>Đối với người bệnh Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus Sars-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất trong một hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. - Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định. <p>Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.</p>	Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ HS Học sinh F0	UBND, TYT phường
4	Khi có F1 tại trường học	<p>Tình huống: Có F1 tại trường học</p> <p>Phương pháp xử lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cách ly y tế các trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế): + Cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện theo quy định) + Tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. + Tuân thủ 5K. + Nếu có dấu hiệu bất thường nếu ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. + Thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh 2 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7). 	Cha mẹ học sinh, học sinh F1	UBND, TYT phường

Ba Đình, ngày 16 tháng 2 năm 2022

BCĐ PCD



HIỆU TRƯỞNG

Bé Thị Anh Thư